

•

•

**Re: TP NGUYỄN HỮU DÁT qua đời**

People

- [But Ngo <bns159@yahoo.com>](mailto:bns159@yahoo.com)
- 
- Today at 12:18 PM

To

- [Victor Le](#)

CC

- [Ngoc-Thuy Dao](#)
- [Thanh Dang](#)
- [Than Tam](#)

**Message body**

Anh Hiền quý mến,

Ngày hôm qua, chúng tôi đã được anh Thanh cho tin về anh Nguyễn Hữu Dát qua đời và chúng tôi đã gửi lời cảm ơn anh Thanh. Hôm nay lại nhận được lời nhắn trên máy của cụ Chủ tịch về tin buồn này nên đã vội vàng hồi âm với Cụ. Sau đó thì nhận được thư này của anh. Cảm ơn anh đã sốt sắng chuyển lời nhắn của cụ và tin về bạn đồng nghiệp chúng ta đã khuất núi.

Anh Dát trước đây là Dự thẩm tòa Sơ thẩm Bình Định rồi sau đó được chuyển về làm Chánh án tòa Sơ thẩm Phú Yên. Thời gian này, thỉnh thoảng chúng tôi có mời anh ấy về làm Phụ thẩm tòa Đại hình Nha Trang chứ anh ấy không phục vụ tại tòa Sơ thẩm Khánh Hòa mà người đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán tại tòa này là anh Trần Văn Giác hiện định cư tại San Jose (California).

Lúc sinh thời, anh Dát với chúng tôi đã có một số kỷ niệm đáng nhớ. Lần chúng tôi gặp anh Dát đầu tiên khi anh ấy bước chân vào nghề và chúng tôi đang phục vụ tại tòa Sơ thẩm Huế cho đến những ngày "tan hàng" vào tháng 4 năm 1975 thì hai đứa cùng lang thang trước cổng trụ sở Nha Tổng thư ký TCPV tại Sài Gòn để chờ "trình diện". Sau đó, khi vào trại tập trung Long Thành lại là người "cùng ăn cùng ngủ" bên nhau hơn một năm cho đến khi chúng tôi bị chuyển ra bắc theo đợt "lưu đây" đầu tiên... Bẵng đi cả thập niên "trả nợ", sau đó rời quê hương thì chúng tôi chỉ còn gặp nhau qua điện đàm và không gian ảo mà không còn cơ hội gặp lại. Giờ đây anh Dát đã ra đi. Nguyên câu hương linh anh Dát được nhẹ nhàng siêu thoát.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn hảo ý của anh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh đã hỏi thăm về việc riêng của chúng tôi. Mắt chúng tôi sau cuộc giải phẫu thì đã khá hơn trước đôi chút. Với tuổi trời trên 80, mắt còn được như ngày hôm nay là một ân sủng của đất trời. Kính chúc anh chị vạn an. Rất mong gặp lại anh chị và nhất là gặp lại anh để chúng ta ôn lại đôi chút về "sông Trà núi Ấn" mà chúng ta đã có cơ hội cùng phục vụ một thời...

Thân ái,  
Bút

On Thursday, September 29, 2016 1:20 PM, Victor Le <hle3705@yahoo.com> wrote:

Anh Ngo But kinh men,

Ông Chu Tịch TCPV/VNCH Tran Van Linh vừa điện thoại cho tôi báo tin Tham Phan NGUYEN HUU GIAC vừa mất hôm qua ( Wednesday/September 28/2016) tại Canada. Cụ Linh cho biết Cụ có điện thoại cho Anh mà không gặp. Cụ cũng cho biết Anh mới đi mô đất nên cũng muốn biết tình trạng đất của Anh sau ca mổ như thế nào. Nhân đây tôi cũng xin thăm hỏi Anh luôn, mong rằng đất Anh đã tốt hơn xưa. Tôi nhớ TP Giac có thời gian làm việc ở Nha Trang, nhưng tôi không rõ chức vụ. Xin Anh cho thêm chi tiết và nhớ LS Dao Ngọc Thủy thông báo và chia buồn với gia đình TP Giac trên AI HUU LUAT KHOA VN/Nam Cali thì qui làm!

Thân chúc Anh và Gia Đình VAN AN. Thân men. LETHEHIEN.

> On Sep 28, 2016, at 10:25 AM, Thanh Dang <[thanhdang37@gmail.com](mailto:thanhdang37@gmail.com)> wrote:

>

> Thưa hai Chi Ngọc Thủy & Châu Qui,

> Tôi mới được một dòng nghiệp cho biết:

> TP Nguyen Huu Dat,

> Nguyen Chanh An Toa So Tham Phu Yen, sinh năm 1930

> Vừa tu trần ngày 9/27/2016 tại CANADA, hưởng thọ 86 tuổi.

> Xin báo hai Chi để đăng Phan Ưu trên AHLK.

> Chúc hai Chi Sức Khỏe.

> Dang Xuan Thanh